

# ทับทูน

Thun Hoon  
Circulation: 100,000  
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 4 มิถุนายน 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4243

หน้า: 1(บน), 8

Col.Inch: 45.52 Ad Value: 36,416

PRValue (x3): 109,248

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ICHIรับเติมน้ำกระท่อม RBFถูกค่าดีลก็ยุ่งอ้อ

## ICHIรับเติมน้ำกระท่อม RBFถูกค่าดีลก็ยุ่งอ้อ

**ทับทูน** - ICHI รับผิดชอบต่อพิษกระท่อมเชิงพาณิชย์ เข้าทางบริษัทเติมน้ำ กระท่อม มักถูกผลิตเป็นเครื่องดื่ม ซึ่บริษัทอยู่ในช่วงศึกษา และพร้อมรับผลิต OEM ช่วยดันกำไร แต่ต้องรอ →→→ **อ่านหน้า 8**



### ICHI (ต่อจากหน้า 1)

กฎหมายชัดเจน และซัพพลายสินค้า ด้าน RBF ชุมศึกษากระท่อมด้วย รับผิดชอบต่อโรงสกัดแล้วกำลังรอ ขณะที่เราเบรคตั้งแต่ที่ลีนค่าก็ยุ่งอ้อ โปรกเปิดไฟหุ้นเกี่ยวพันกับกระท่อมราคาเป้าหมาย

นายต้น ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อีซีทีเอ็นกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI เปิดเผยกับ "ทับทูน" ถึงกรณีนี้ คณบดีรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีการอนุญาตปลูกพืชกระท่อม การขาย การนำเข้าหรือส่งออกกระท่อม เพื่อประโยชน์เชิงอุตสาหกรรม โดยระบุว่าบริษัทกำลังศึกษาความเป็นไปได้ และพร้อมเปิดรับในการออกเครื่องดื่มที่เกี่ยวข้องกับพืชกระท่อม หลังจากถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด แต่ต้องติดตามด้านกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อีกพอสมควร รวมไปถึงวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่จะมีเพียงพอเมื่อใด

อย่างไรก็ดีประเมินว่าพืชกระท่อมมีลักษณะที่เหมาะสมกับธุรกิจเครื่องดื่มเนื่องจากเมื่อพูดถึงใบกระท่อมก็มักจะนึกถึงน้ำกระท่อมที่จะให้พลังงาน ชูกำลังและใช้ง่าย ดังนั้นจึงมองว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทซึ่งมีเครื่องจักรในการผลิตเครื่องดื่มพร้อม ซึ่งมีโอกาสที่จะรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ ได้ด้วย หากบริษัทสามารถเพิ่มการอัตราการใช้กำลังผลิตมาก

ขึ้น ก็จะส่งผลดีต่ออัตรากำไรที่จะสูงขึ้น จากการประหยัดต่อขนาด

### ● RBF ส่นกระท่อม

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า จากประเด็นที่ทางฟร.บ.ยาเสพติดฉบับใหม่ ปลูก "พืชกระท่อม" จากยาเสพติดนั้น มองว่าเป็นอีกโอกาสที่ดีที่ทำให้อุตสาหกรรม การบริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งบริษัทเองก็มีความสนใจและอยู่ระหว่างการศึกษายู่บ้างแล้ว ทั้งนี้ อาจต้องรอดูความชัดเจนหลายๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของสารสกัดจากกระท่อม การรับรองของ อย. รวมถึงตลาดด้วยว่ามีความต้องการไปในทิศทางใด เพราะบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาและผลิตตาม Market Trend

### ● ลูคาค่าดีลก็ยุ่งอ้อ

ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวเนื่องกับก็ยุ่งอ้อ นั้น ปัจจุบันบริษัทอยู่ในขั้นตอนยื่นขอใบอนุญาตโรงสกัดสารสำคัญที่มีคุณประโยชน์จากพืชกระท่อมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นั้น มองว่าอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง เพราะต้องเร่งการคลี่คลายปัญหาโรครบาดก่อน แต่ก็เชื่อว่าเร็วๆ นี้ ทาง อย. จะมีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งความสนใจในการลงทุนครั้งนี้ของบริษัทคือเป็นทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้รับความสนใจจากทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

ทำให้ขณะนี้บริษัทได้มีลูกค้าหลายรายเข้ามาเจรจาในเบื้องต้น โดยต้องการให้บริษัทคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์การนำสารสกัดจากก็ยุ่งอ้อมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อนำออกวางตลาด ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าของแบรนด์ชั้นนำที่บริษัทให้บริการมายาวนาน ทั้งการผลิต อาหารเสริม, อาหาร, เครื่องดื่ม และ เครื่องสำอาง จากปัจจัยดังกล่าวจะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตให้กับธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

บริษัทยังคงมีความมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2564 จะมีการเติบโตที่ไม่น้อยกว่า 10-12% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,187.27 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 519.02 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าวยังไม่ถูกนับรวมกับการขยายเข้าสู่ธุรกิจก็ยุ่งอ้อ รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้

### ● ส่องหุ้นก็ยุ่งอ้อ

ด้านบริษัทหลักทรัพย์เอทีบีเอสที ระบุว่า มีมุมมองเป็นบวกที่ Timeline ของอัย.เรื่องก็ยุ่งอ้อมีความชัดเจนขึ้น หากการอนุมัติการนำเข้าเมล็ด, พื้นที่ปลูกและโรงสกัด ได้ทันเวลาช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ตามข่าวข้างต้น คาดว่าจะเริ่มมี Product ที่ผสมก็ยุ่งอ้อและผสมสารสกัด CBD เริ่มวางขายในตลาดเร็วสุดในช่วงปลายไตรมาส 4/2564-ต้นปีหน้า

ประเมินหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ดูแลและทำเกี่ยวกับสินค้าก็ยุ่งอ้อ ได้แก่ กลุ่มต้นน้ำและกลางน้ำ : RBF (Under Review) NRF (Under Review), STA (ซื้อ/เป้า 65.00 บาท) GUNKUL (ซื้อ/เป้า 4.50 บาท) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม : CBG (ซื้อ/เป้า 138 บาท), OSP (ซื้อ/เป้า 41.50 บาท) TACC (ซื้อ/เป้า 11.60 บาท) XO (ซื้อ/เป้า 26.00บาท) PTG (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) CPF (Under Review) - กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ใช้เกณฑ์เดียวกับกลุ่มอาหาร) ได้แก่ RS (ซื้อ/เป้า 31.00 บาท), JKN (ซื้อ/เป้า 12.50 บาท) MEGA (ซื้อ/เป้า 49.00 บาท) ผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเป็ First Mover ในกลุ่ม Food & Beverage ได้แก่ CBG, RS, ICHI